
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. นายอุทัย ดวงสูงเนิน นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมด้วยนายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์ 
ผู้อ านวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร นางสาวนรมน แสงทองไชย หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 และนางสาวเบญจ์ ช ากรม หัวหน้าฝ่าย
สืบสวนและปราบปราม เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2566 ณ ต ารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ อ าเภอ
เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ในโอกาสนี้นายด่านศุลกากรบึงกาฬได้
แนะน าตัวในโอกาสย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ ณ ด่านศุลกากรบึงกาฬอีกด้วย


